



# ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com



ครั้งที่ 451/2553

29 กรกฎาคม 2553

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้ามอบตราสัญลักษณ์ “เชียงใหม่สะอาด” ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการพัฒนาการแปรรูปเนื้อสัตว์ที่สดและสะอาด หวังเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภค

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง พิธีเปิดงาน “โครงการประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด” ณ ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จ.นครปฐม ว่า ภาคเกษตรเป็นภาคที่มีความสำคัญทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศ เพราะคนส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งในแต่ละปีประเทศไทยส่งออกสินค้าเกษตรทำรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยกว่าปีละล้านล้านบาท โดยที่ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 14 ของการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของโลก และปัจจุบันสินค้าเกษตรของโลก มีแนวโน้มที่จะมีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารที่จะต้องมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และใช้กระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมการรองรับปัญหาดังกล่าว โดย จัดทำยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร พ.ศ. 2553 – 2556 ขึ้น โดยมีการกำหนดมาตรฐาน วางระบบ กำกับดูแลกระบวนการผลิต ตั้งแต่การจัดการปัจจัยการผลิต การผลิตในฟาร์ม การแปรรูป ณ โรงงาน การขนส่งจนถึงผู้บริโภคตลอดโซ่ห่วงอาหาร หรือ จากไร่นา สู่มือโต๊ะอาหาร (From Farm to Table) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศเกิดความมั่นใจและยอมรับสินค้าอาหารไทยในตลาดโลก

นายธีระ กล่าวต่อไปว่า กรณีของเนื้อสัตว์ ความปลอดภัยเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม ไปถึงกระบวนการฆ่าและชำแหละในโรงฆ่าสัตว์ ต่อไปถึงเชียงใหม่ หรือสถานที่จำหน่าย ซึ่งทุกขั้นตอนต้องมีความสะอาดปลอดภัย การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐาน จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการแก้ภาพพจน์ในอดีตที่ประชาชนอาจติดภาพกับโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่มีระบบมาตรฐาน ทำให้เกิดความไม่มั่นใจว่าเนื้อสัตว์เหล่านั้นจะมีเชื้อโรคปลอมปนมาหรือไม่ ดังนั้น โครงการประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด จึงเป็นการบอกกล่าวกับผู้บริโภคเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ ตลอดจนการดูแลมาตรฐานของโรงฆ่าสัตว์ การแปรรูป และการดูแลสุขอนามัยของพ่อค้า แม่ค้า และความสะอาดของอุปกรณ์ในการจำหน่ายเนื้อสัตว์ก่อนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งเมื่อผู้บริโภคมั่นใจแล้ว ก็ยินดีที่จะซื้อเนื้อสัตว์ในราคาที่สูงขึ้น อันจะส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงในที่สุด

“โครงการประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด จะเป็นแรงขับเคลื่อนในการประชาสัมพันธ์มาตรฐานการพัฒนาการแปรรูปเนื้อสัตว์ที่สด สะอาด ไปสู่ประชาชนในวงกว้างได้รู้จัก และมั่นใจถึงตราสัญลักษณ์ “เชียงใหม่สะอาด” โดยจะส่งมอบป้ายรับรองตราสัญลักษณ์ “เชียงใหม่สะอาด” ให้กับ

ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เป็นเครื่องแสดงถึงมาตรฐานด้านสุขลักษณะ ตั้งแต่โรงฆ่าสัตว์ ไปจนถึงสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์” นายธีระ กล่าว

ด้าน นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า โครงการประชาสัมพันธ์ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนและผู้บริโภคทราบถึงแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน รวมถึงสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดและได้มาตรฐาน โดยดูจากตราสัญลักษณ์ “เขียงสะอาด” ที่กรมปศุสัตว์มอบให้ผู้ประกอบการและพ่อค้าแม่ค้าที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความสะอาดเรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้ได้ส่งมอบไปแล้ว 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พิชญ์โลก สุพรรณบุรี นครราชสีมา นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 113 แห่ง และหลังการรับรองทุกๆ 6 เดือน ทางกรมปศุสัตว์จะส่งเจ้าหน้าที่กลับไปตรวจสอบคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัว ทำให้มีผู้ประกอบการรายอื่นประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการอีกเป็นจำนวนมาก